



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๑๓๓.๑.๑๖/๒๗๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/
ผู้อำนวยการสถาบันปมเพาะวิสาห์กิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งนามความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Food Innopolis) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันปมเพาะวิสาห์กิจ ได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Food Innopolis) โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านศิลปะวิทยาการอาหาร (Gastronomy) ที่นำไปสู่มหานครแห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมอาหาร (Gastropolis) นั้น

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้

๑. อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัด Forum “Maejo Gastropolis” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อระดมความเห็นนักวิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดการสร้าง Platform สำหรับ Maejo Gastropolis ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร (Food Value Chain) โดยสรุปความเชื่อมโยงองค์ความรู้ใน ๕ Platform

๒. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย” เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนต้นทุนเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัย

๓. ทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) อุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย” ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔. เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศววิทย์ กาญจนโอภาส รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร เข้ามาร่วมบรรยายพิเศษ ทาร์เรือ และเยี่ยมชมความพร้อมเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งเน้นสู่ MaeJo Gastropolis ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๕. เตรียมความพร้อมการจัดเตรียมข้อเสนอชุดโครงการ Maejo Gastropolis เพื่อรวบรวมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรจุในแผนงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในลักษณะ Agenda Based ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ/หรือ ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรดำเนินการในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยในเบื้องต้น คณะพัฒนาการท่องเที่ยว และ UBI ต้องเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและประสานเชื่อมโยงให้ทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเฉพาะคณะด้านเกษตร ต้องจัดทำโครงการให้ชัดเจน รวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย

๒. เรื่องดังกล่าวถือเป็นจุดเด่นและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันและหาแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเชื่อมโยงนโยบายที่รัฐบาลและชุมชนต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้างเครือข่ายและโอกาสในการหาแหล่งทุนมากขึ้น ทั้งนี้ ให้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเป็นระยะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการสถาบันป่มเพาะวิสาหกิจ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ